



สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1 เศรษฐกิจของรัฐบาลยังยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยปี 2559 ออกอาการแผ่วปลายไม่สดใสเท่าที่ควร

แต่ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยปีใหม่ 2560 ต้องดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมา!!

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าตัวเลขจีดีพี ปี 2559 ที่ นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยอย่างเป็นทางการเมื่อวานขึ้น

เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 3.2 เปอร์เซ็นต์

(ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 เปอร์เซ็นต์)

แต่ยังดีกว่าตัวเลขจีดีพี ปี 2558 ที่ขยายตัวแค่ 2.8 เปอร์เซ็นต์

ถือว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าปัจจัยสำคัญ 3 ตัวที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ถึง 3.2 เปอร์เซ็นต์ คือ...

1. การลงทุนภาครัฐที่อัดฉีดเม็ดเงินลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจมากมหาศาลเป็นประวัติศาสตร์

2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่ไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นกำ

3. การบริโภคของประชาชนที่เริ่มใช้จ่ายเพิ่มขึ้นพอสมควร

ข่าวดีคือ การส่งออกของไทยที่ติดลบมา 2 ปี เริ่มกลับมาเติบโตอยู่ที่ 0 เปอร์เซ็นต์

โตศูนย์เปอร์เซ็นต์ ย่อมดีกว่าติดลบขี้มัยคุณ

“แม่ลูกจันทร์” มองว่า ปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ที่ดึงรั้งเศรษฐกิจไทยให้โตช้าเป็นเต่ากลาน

เพราะการลงทุนภาคเอกชนทั้งทุนต่างชาติและทุนไทยกันเอง อยู่ในสถานะชะลอตัวสลับชะงักงัน

ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรของไทยตกครูดมหาราชเกือบทุกตัว

ถ้ารัฐบาล คสช. ไม่กระหน่ำอัดฉีดงบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจสุดลิ้มชิมประจัญ

จีดีพีประเทศไทยปี 2559 อาจโตไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์??

ถ้ามองอย่างเป็นธรรม...ตัวเลขจีดีพีขยายตัว 3.2 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรมากมาย

ขออย่างเดียวอย่าเอาจีดีพีไทยไปเปรียบเทียบกับจีดีพีประเทศอื่นก็แล้วกัน

“แม่ลูกจันทร์” ช่วยลุ้นสุดตึงให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

อย่างน้อย...ต้องได้เห็นตัวเลขจีดีพีโต 3.5 เปอร์เซ็นต์!!

หรือกระเด็นพรวดไปถึง 4 เปอร์เซ็นต์อย่างที่ว่า ดร.สมคิด ฟันธง

เพราะเศรษฐกิจย่อมมีสูงมีต่ำ มีเพิ่มมีลด มีขึ้นมีลง เป็นวงจร

ข้อสำคัญ เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี ไม่จำเป็นต้องวัดด้วยตัวเลขจีดีพีให้มากเรื่องมากความ

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดี คนไทยทุกคนสัมผัสได้ และตอบได้ด้วยตัวเอง “แม่ลูกจันทร์” จึงไม่แปลกใจที่

ผลการสำรวจความเห็นประชาชนจากกรุงเทพโพล ล่าสุดให้คะแนนผลงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลแค่ 4.6 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

นอกจากสอบไม่ผ่าน คะแนนยังลดลงจากผลสำรวจกรุงเทพโพล ช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ซึ่งเคยได้ 5.6 คะแนน

แถมยังน้อยกว่าผลสำรวจช่วงแย่งที่สุดของ “หม่อมอ้อย” รองนายกฯ เศรษฐกิจคนเก่า ซึ่งเคยได้ 5.8 คะแนน

โชคดี ดร.สมคิด ยังมีเวลาสอบแก้ตัวอีก 1 ปี

ปีนี้อย่าให้สอบตกซ้ำอีกเที่ยวเขียวนะโยม.